

ทางลง

ถ้าใครสังเกตจะพบว่าในช่วงที่ข่าวกลุ่ม นปช. หรือเสื้อแดง มีที่ทำตอบรับแผนปรองดอง 5 ข้อของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นั้น แนวโน้มทางสังคมและการเมืองไทยลดความตึงเครียดลงได้มาก แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่บรรยากาศเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ “ปฏิเสธความรุนแรง”

และถ้าใครสนใจความเคลื่อนไหวของอดีต นายกษ ก็คงพบเช่นกันว่า ในบรรยากาศที่ (ทำท่า) ว่าจะดีนั้นยังมีข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งโผล่เข้ามา แซมด้วย นั่นก็คืออดีตนายกษทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์นิตยสาร *อีเวิร์จิ้น มาร์เก็ต แม็กกาซีน (อีเอ็ม)* นิตยสารเพื่อข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทสถาบันนักลงทุนยูโรมันนีในอังกฤษ ที่จัดพิมพ์ควบคู่กับการจัดประชุมประจำปีของ ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

โดยทักษิณยอมรับว่าเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อ แกนนำของการชุมนุมเป็นระยะๆ และถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจนถึงที่สุด อย่างเช่นในเวลานี้ อาจต้องใช้เวลาระหว่าง 1 - 2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวซึ่งกันและกัน

อดีตนายกษ ยังได้เตือนรัฐบาลด้วยว่า ควรจะหาทางสมานฉันท์โดยเร็ว ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้เหตุการณ์ปะทุลุกลามขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

จนในที่สุดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับการทำนาย ก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อมีการก่อจลาจลในเขตกรุงเทพฯ และบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง

ในสภาวะสุดขีดที่ประเทศไทยสูญเสียไม่น้อยไปกว่าความรุนแรงครั้งใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้น

“3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” กลายเป็นโมเดลของ ผลจากความ “ไม่สมานฉันท์” ที่ถูกอ้างถึงอยู่เสมอ เมื่อมีใครพูดถึงปัญหาเรื่องความขัดแย้ง หลายฝ่าย ยอมรับว่า ปัญหา 3 จังหวัดเป็นผลมาจาก “วิกฤติ อัตลักษณ์” ของสังคมไทย ที่ประวัติศาสตร์ของ คำอธิบายอัตลักษณ์ว่าด้วยความเป็นไทยไม่เคย ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่หลากหลายของความเป็นไทย คำอธิบาย ว่าด้วยอัตลักษณ์ดั้งเดิมของไทยก็ไม่สามารถ ครอบคลุมถึงความแตกต่างหลากหลายนั้นได้ ยังผล ให้ความแตกต่างถูกกันออกไปกลายเป็นอื่น (the others) ไปในที่สุด

ผู้รณรงค์เรื่อง “สยาม” อย่าง ศ. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุจิตต์ วงษ์เทศ พยายามแสดงให้เห็น ว่า “ความเป็นไทย” นั้นประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลาย หลายสิบชาติพันธุ์ กลุ่ม ชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่ค่อยมีที่ทางอยู่ในคำอธิบายว่า ด้วย “ความเป็นไทย” แม้ว่าในความเป็นจริง สังคม ไทยจะฉวยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์เหล่านี้้อยู่อย่างเป็นล่ำเป็นสัน อย่างกรณี ล่าสุดที่นางงามไทยไปประกวดนางงามโลก แต่งตัว โดยการผสมผสานชุดชาวเขาทางภาคเหนือ แล้วระบุ ว่าเป็น “ชุดไทย” หรืออาจเห็นได้ในผลิตผลทาง วัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเช่น เพลง อาหารการกิน

เครื่องใช้ไม้สอย ตลอดจนของที่ระลึก

ปัญหาที่น่าสนใจในกรณีของเสื้อแดง-เสื้อเหลือง-เสื้อหลากสี ก็คือความขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องกับวิกฤตอัตลักษณ์ของสังคมไทยอย่างไรหรือไม่ ? นักวิชาการและนักการเมืองบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการเมือง (ล้วนๆ)

ขณะที่อีกบางฝ่ายบอกว่าเป็น “การเมืองของอัตลักษณ์” ที่กลุ่มเสื้อแดง-ไม่ว่าจะแดงแท้-แดงเทียมแดงบริสุทธิ์ แดงเจือปน ฯลฯ แต่แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าสำนักทางการเมืองของคนไทยจำนวนไม่น้อยได้เปลี่ยนไปแล้ว

เมื่อสำนักเปลี่ยน “โครงสร้าง” ของมันก็ย่อมต้องเปลี่ยนด้วย

ข้อวินิจฉัยนี้สอดคล้องกับข้อมูลของอัมมาร สยามวาลา ที่ชี้ว่าครอบครัวในชนบทที่มีสัดส่วนของรายได้จาก “ภาคเกษตร” มากกว่า 50% ลดลงจาก 44.4% เหลือ 29.1% ของครอบครัวชนบททั้งหมดในช่วงปี 2533 - 2537

พูดง่าย ๆ ก็คือ ชาวชนบทพึ่งพารายได้จาก การเกษตรน้อยลง ๆ ทุกวัน

ปีนี้ 2553 ดังนั้นตัวเลขนี้ย่อมลดลงอีกอย่างแน่นอน เมื่อช่องทางรายได้เปลี่ยน แน่หนอนว่าความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะทางสังคม ที่สื่อเข้าถึงชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น “คนชนบท” ในทศวรรษนี้ย่อมไม่ได้เป็นคนเดียวกับเมื่อ 3 - 4 ทศวรรษก่อนเป็นแน่

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว อัตลักษณ์ของคนเหล่านี้จึงย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ทศวรรษนี้จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่คำอธิบายว่าด้วยความเป็นไทยต้องหาทางเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อนั้นเราก็จะมี “ทางลง” ที่ดีสำหรับวิกฤตทุก ๆ วิกฤต (๕)

[ย ่ อ ย ข ่า ว ข ่า ว ย ่ อ ย]

นินจา

■ “7 พยัคฆ์แดนใต้” อาละวาดตรึง พัทลุง และนครศรีธรรมราช

เหยื่อเรียกค่าคุ้มครอง 10 ราย ใน ต.หน้าตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รอยต่อ ต.หนองบัว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รวมตัวกันให้รายละเอียดกับตำรวจ จากตรัง ทุ่งสง และนักข่าว เมื่อ 5 มีนาคม หลัง กลุ่มโจรใช้ชื่อ 7 พยัคฆ์แดนใต้ ซึ่งคาดว่าเป็นสมุนเก่า ของนายเจิม สังข์เอียด หรือ ไข่หมุก (ขณะนี้ถูกคุม ขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดตรัง) ช่มชู้และเรียก ค่าคุ้มครอง โดยนายวิเชียร สังข์พันธ์ ข้าราชการ บำนาญ ผู้เดือดร้อนแล้วว่าจดหมายเรียกค่าคุ้มครอง ที่ทุกคนได้รับเป็นฉบับเดียวกัน มีรายชื่อยาวเป็น บัญชีหางว่าว แต่เป็นที่สังเกตว่ามีอยู่ 3 - 4 ราย ที่เขียนชื่อเล่นพร้อมนามสกุลจริง ทั้งนี้กลุ่มโจรจะ ทราบดีว่าสวนนั้นๆ เป็นของใคร จึงสามารถนำ จดหมายไปวางไว้ตรงตามรายชื่อเหยื่อ แสดง ให้เห็นว่าน่าจะมึนในพื้นที่เข้าร่วมขบวนการด้วย (www.nakhonsi.com)

■ มาเลเซียลดสิทธิ “ภูมิบุตร” กระตุ้น การพัฒนา

นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวระหว่างการประชุมทางธุรกิจของประเทศ มาเลเซียว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ออกแบบโมเดล เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะลดการให้สิทธิพิเศษในการทำ ธุรกิจแก่คนเชื้อสายมาเลย์ (ภูมิบุตร) อันเป็น คนกลุ่มใหญ่ ถือเป็น การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ ที่กล้าหาญ โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวถูกออกแบบ ขึ้นมาเพื่อให้มาเลเซียบรรลุเป้าหมายในการเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 10 ปี จากระดับปัจจุบัน ที่เป็นชาติซึ่งมีรายได้ปานกลาง (ไทยโพสต์ 31 มีนาคม 2553)

ทลาย ขบวนการ เงิน กู้ นอกระบบในขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ตำรวจจาก กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ภาค 9 ควบคุมตัว นางวรรณภา กุลที่พร้อมชายฉกรรจ์ 7 คน และแม่บ้านอีก 1 คน หลังแนชัดว่าเป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหด พบว่าทั้งหมด มี ภูมิลำเนาอยู่ในทางภาคอีสาน นางวรรณภารับว่านายตำรวจมกล่า ชาวกรุงเทพฯ เป็นนายทุนใหญ่ อ้างว่ามีญาติเป็นนายตำรวจใหญ่ระดับรองผู้การที่กรุงเทพฯ ที่ช่วยเคลียร์เรื่องให้ สำหรับกลุ่มปล่อยเงินกู้นี้ นับเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละวันเกือบ 1 ล้านบาท โดยมีลูกค้าทั้งในพื้นที่สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยจะปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาทต่อวัน (สงขลา투데이)

ชาว ประมง เปิด ร่อง น้ำ สงขลา หลัง นิวคอสตอล ยอมจ่ายเพิ่ม 10,000 เหยี่ยู

หลังจากชาวประมงสงขลา รวมตัวปิดอ่าวประท้วงบริเวณปากอ่าว เขาแดงกับท่าเรือน้ำลึก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยระบุว่าบริษัทนิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด ทำผิดสัญญาการจ่ายค่าชดเชยเพราะประมงขนาดเล็กได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะน้ำมัน บริเวณเขตอำเภอสทิงพระ ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 29 เมษายน ชาวบ้านยอมเปิดร่องน้ำแล้วหลังประชุมร่วมกับ ผวจ. กว่า 3 ชั่วโมง โดยนิวคอสตอลยอมจ่ายเงินเพิ่มให้ตามสัญญาจาก 70,000 เหยี่ยู/เดือน เป็น

80,000 เหยี่ยู/เดือน หลังทราบผลท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่เร่งนำเรือตู้คอนเทนเนอร์เข้าขนถ่ายสินค้าทันที เพื่อให้ทันเที่ยวเรือที่สิงคโปร์ (กรมประชาสัมพันธ์ และสงขลา투데이)

นักวิจัย ม.อ. พบ กุ้ง เต็ม 2 ชนิด ใหม่ในทะเลสาบสงขลา

ศ. ดร. เสาวภา อังสุภานิช และคณะ จากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบสัตว์คล้ายกุ้งจำพวก Amphipod (แอมฟิปอด) ชนิดใหม่ของโลกใน ตะกอนดินทะเลสาบสงขลา 2 ชนิด หรือที่รู้จักกันว่า “กุ้งเต้น” คือ Kamaka songkhlaensis และ Kamaka appendiculata พบมากในทะเลสาบตอนล่างตั้งแต่ปากทะเลสาบถึงเกาะยอ พบน้อยลงในช่วงฤดูฝนซึ่งน้ำมีความเค็มต่ำ

กุ้งเต้นมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลสาบ เช่น เป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร เพราะเป็นอาหารของปลาและกุ้ง ช่วยบรรเทาความเน่าเสียในน้ำ และช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศและน้ำในตะกอนดินโดยผ่านรูซึ่งเป็นที่อยู่ของมัน กุ้งเต้นทั้ง 2 ชนิด พบในบริเวณห่างจากขอบชายฝั่งลงไปสู่กลางทะเลสาบ ซึ่งสภาพของน้ำและตะกอนดินโคลนยังมีความสะอาดอยู่บ้าง (สงขลา투데이)

“ผ้าคลุมผมสตรี” สร้าง ราย ได้ กลุ่ม แม่ บ้าน บันนังสาเร้ง

ศูนย์ส่งเสริมฝึกอาชีพปักเลื่อม

บ้านบันนังสาเร้ง หมู่ที่ 5 ต.บันนังสาเร้ง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้หญิงมุสลิม 30 คน เป็นกลุ่มสตรีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้จากการทำผ้าคลุมผมหลายๆรูปแบบ มีการปักเลื่อมบนผ้าคลุมผมอย่างสวยงามตามยุคตามสมัยขายดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ความยากง่ายของลวดลาย และอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น การประดับเพชร เม็ดสีต่างๆ มีราคาตั้งแต่ 300 - 1,200 บาท ในช่วงเดือนรอมฎอน และใกล้วันรายอมีชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่สั่งทำผ้าคลุมผมมากกว่าในช่วงปกติถึงเท่าตัว จากเดือนละ 50 ผืน เป็นเดือนละ 80 - 120 ผืน เพื่อสวมใส่ในวันรายอ ขณะที่ในช่วงเดือนรอมฎอนกลุ่มทำผ้าคลุมผมได้ราว 40 - 50 ผืน ลูกค้าจะนิยมผ้าคลุมลวดลายแปลกใหม่ มีเครื่องประดับมาก ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกติ (ผู้จัดการออนไลน์)

ชาวสะเดายังแข็ง ไม่ยอม ให้เปิด “โลตัส”

กรณี การประท้วง คัดค้าน “เทสโก้ โลตัส” ของชาวสะเดา ล่าสุด นายอนันต์ พุกษานุกัตต์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดากล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ติดต่อมายังเทศบาล เพื่อที่จะให้ประสานความเป็นไปได้ในการพูดคุยสร้างความเข้าใจ สมาชิกชมรมรักสะเดารายหนึ่งยืนยันว่าสินค้าของโลตัสซ้ำซ้อนกับสินค้าของชาวบ้าน ส่วนแม่ค้าหมูในตลาดสดบอกหากมีห้างใหญ่ ตลาดป่าดงฯ และต่านนอก จะทรุดทันที ขณะเดียวกัน ยังจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชนอีกหลายอย่าง เช่น

สถาบันเทิงอย่างคาราโอเกะ ผับ บาร์ และแหล่งมั่วสุม และหากใช้พื้นที่ ในชุมชนสะพานม้าจริงก็จะกีดขวาง ทางน้ำโครงการแก้มลิง เพราะบริเวณนี้ เป็นจุดทางน้ำผ่านที่เชื่อมต่อระหว่าง เขาน้ำค้างมายังเขื่อนซึ่งจะถูกส่งต่อ ไปยังหาดใหญ่ ผวจ. สงขลาระบุว่า ในศึกครั้งนี้หากเทศบาลไม่เล่นตลกตัก ชาวบ้านชนะแน่ ด้านโลตัส ระบุ บริษัทจะทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 120 อัตรา ทั้งจะมีอาชีพต่อเนื่องได้ อีก เช่น รถรับจ้าง อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น (ASTV ผู้จัดการรายวัน 2, 3, 7 กุมภาพันธ์ 2553)

■ รถตู้หน้าเที่ยวร้องถูก ตร. มาเลย์จับมั่ว วอนรัฐช่วย

ตัวแทนรถตู้หน้าเที่ยวสงขลา ร้องเรียนสื่อเมื่อ 28 ก.พ. หลังถูก เจ้าหน้าที่ มาเลเซีย ประจำด่าน พรหมแดนไทย-มาเลเซีย จับกุมอย่าง หนัก ระหว่างนำนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาเลเซีย ให้เหตุผลว่ารถตู้ไทย ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องเสียค่า ปรับกว่า 2,000 บาทต่อคัน นายฉลอง ไพโรจน์ หนึ่งในผู้ประกอบการรถตู้ เผยว่าอยากให้ราชการไทยเจรจากับ มาเลเซียโดยด่วน เพราะก่อนหน้านี้ ทั้งสองฝ่ายเคยมีการเจรจาและมีข้อ ตกลงร่วมกันมาแล้วครั้งหนึ่ง หากยัง ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ผู้ประกอบการ รถตู้หน้าเที่ยว ใน จ.สงขลา ที่มีอยู่กว่า 200 คัน จะรวมตัวปิดด่านพรหมแดน ไทยมาเลเซีย อ.สะเตา จ.สงขลา ทันที (สงขลาทูเดย์)